

**16 Ngày Đủ Dẫn Tiến Việc Đặt Tên Cho  
Khu Thương Mại VN Tại San Jose**

**CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM  
TIẾP TỤC ĐẤU TRANH**

**ĐÒI THỰC THI DÂN CHỦ TẠI SAN JOSE  
VÀ TIẾN HÀNH THỦ TỤC BÃI MIỄN NGHỊ VIÊN  
MADISON NGUYỄN**



*Gần 500 đồng hương biểu tình trước tiền đình Tòa Thị Chánh San Jose vào ngày thứ ba 1-1-2008 đòi thực thi dân chủ và bãi miễn nghị viên Madison Nguyễn*

**San Jose (Ý Dân):** Việc Hội Đồng Thành Phố San Jose biểu quyết chọn tên “Sài Gòn Business District” vào tối ngày 20-11-2007 tại Tòa Thị Chánh San Jose với tỷ lệ 8/3 và bác bỏ tên Little Saigon cho khu Thương Mại nằm trên đoạn đường Story Road đã làm phần nộ cộng đồng người Việt tại San Jose và các nơi tại Hoa Kỳ.

**KHỞI ĐẦU CÂU CHUYỆN:**

Chuyện được khởi đầu bằng việc nghị viên Madison Nguyễn thuộc đơn vị 7 của thành phố San Jose đệ trình lên Hội Đồng Thành Phố San Jose một dự án đặt tên cho khu thương mại VN dài một dặm trên đường Story Road nằm giữa xa lộ 101 và đường Senter Road là Vietnamese Business District. Đây là khu thương mại gồm có thương xá Grand Century và Viet Nam Town đang xây cất do ông Tăng Lập Thành quản lý, người đã ủng hộ mạnh mẽ cho cô Madison Nguyễn trong các kỳ bầu cử nghị viên vừa qua. Đề nghị này của Madison Nguyễn đã được Hội Đồng Thành Phố thông qua vào ngày 5-6-2007. Trong phiên họp này, về phía cộng đồng Việt Nam chỉ có

sự hiện diện của cựu đại tá Vũ Văn Lộc và ông Phạm Phú Nam.

Phía cộng đồng Việt Nam tại San Jose chỉ được tin sau khi trên các Website truyền thông của CSVN loan tải vào ngày 7-6-2007 và có lời chúc mừng về sự thành công của khu thương mại Việt Nam này. Ngay lập tức một số các nhà hoạt động gồm có các ông Đỗ Hùng, Mạc Văn Thuận, bà Lê Thị Cẩm Vân, bà Amy Dương, bà Hèlen Nguyễn đã tiếp xúc với Ban Đại Diện CSVN Bắc Cali. do ông Nguyễn Ngọc Tiên làm chủ tịch để tìm hiểu sự việc.

Theo lời của ông Nguyễn Ngọc Tiên cho biết thì Ban Đại Diện không hề biết việc này. Năm nhà hoạt động trên liền tìm cách gặp ông Chuck Reed, thị trưởng San Jose để đề nghị lên Hội Đồng Thành Phố San Jose tên Little Saigon là tên thích hợp nhất. Lần gặp gỡ lần thứ hai với thị trưởng Chuck Reed gồm có các ông Nguyễn Ngọc Tiên, Đỗ Hùng và cô Lê Mỹ Phương cũng đệ đạt nguyện vọng lên Hội Đồng Thành Phố là ý nguyện của cộng đồng Việt Nam tại San Jose yêu mến tên Little Saigon. Theo các vị này thì tên Little Saigon là biểu tượng của người Việt tỵ nạn Cộng Sản tại Hoa Kỳ nhằm gợi nhớ lại thủ đô Sài Gòn thân yêu của miền Nam Việt Nam và tên này đã được có tại miền Nam Cali., Seattle, Houston và San Francisco.

Ông Chuck Reed đã có lời nhắn nhủ là cộng đồng Việt Nam cần phải biểu lộ tiếng nói của mình trong phiên họp vào ngày 15-8-2007 tại thư viện Tully do Cơ Quan Phát Triển Thành Phố San Jose tổ chức để hỏi ý kiến của cộng đồng Việt Nam.

Ngay lập tức một Ủy Ban Vận Động Chọn Tên Little Saigon đã được thành hình gồm có các ông Nguyễn Minh Huy, Lê Mỹ Phương, Đỗ Hùng, Amy Dương, Thomas Nguyễn. Ban Vận Động đã phối hợp với Ban Đại Diện CSVN/BC vận động xin chữ ký của các đồng hương để yểm trợ cho tên Little Saigon. Bản thỉnh nguyện này đã thu được 2000 chữ ký của đồng hương Việt Nam.

**PHIÊN HỌP HỎI Ý KIẾN CỬ TRI NGÀY 15-8-2007 TẠI THƯ VIỆN TULLY:**

Trong phiên họp để hỏi ý kiến của cộng đồng về bảng vẽ kiểu tên Vietnamese Business District cho Khu Thương Mại Việt Nam do Hội Đồng Thành Phố San Jose tổ chức tại thư viện Tully, San Jose vào 6 giờ chiều ngày thứ tư 15-8-2007.

Trước khi kết thúc buổi họp, nghị viên Madison Nguyễn đã nói như sau: “*Đúng là một buổi họp thật hào hứng! Ngay tôi cũng không nghĩ là một đề nghị nhỏ nhặt có thể tạo ra nhiều sự kích động như thế! Tôi có cảm tưởng như tôi đang quay trở về những tháng ngày tranh cử của tôi, khoảng hai năm trước! Dù sao, tôi cũng muốn, một lần nữa, cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham dự, tôi chỉ muốn đưa ra một số ý kiến để kết thúc cho tối nay*”. Như tất cả chúng ta đều biết, và chúng ta đã nghe đi nghe lại nhiều lần trong buổi tối nay là chúng ta phát xuất từ một cộng đồng tị nạn. Tôi đã từng là người vượt biển. Vì vậy, cái tên Little Saigon, Saigon, tất cả hai tên có rất nhiều ý nghĩa đối với tôi, như là một người Mỹ gốc Việt hoặc như là một người Việt vì thật sự rằng mỗi chúng ta đều là người Việt. Chúng ta không thể che dấu điều này, phải vậy không, và vì vậy tôi chỉ muốn nói thẳng thắn với quý vị hơn một chút. Khi tôi tranh cử một năm rưỡi trước đây, một trong những việc mà tôi muốn làm là xây dựng một Trung Tâm Cộng Đồng Việt Nam ngay tại đây. Và chúng ta đang ở trong tiến trình thực thi việc này. Điều thứ hai mà tôi nói là tôi sẽ làm là tôi có thể làm thế nào để giúp các cơ sở tiểu thương ở tại khu vực 7 này có thể phát triển thêm. Rõ ràng tất cả chúng ta đều biết rằng nhiều người trong chúng ta là chủ nhân các cơ sở thương mại rất nhỏ tại đây trên đường Senter, đường Tully, đường Story. Và do đó mà tôi có ý định tạo lập đề nghị này. Đề nghị này không liên hệ gì đến khuynh hướng chính trị của chúng ta, không có liên hệ với một lịch trình chính trị nào của chúng ta, mọi sự đều chỉ liên hệ đến vấn đề phát triển kinh tế để chúng ta có thể tiếp tục thăng tiến. Do đó mà tôi hy vọng rằng nhiều lúc khi cần phải làm những quyết định thật khó khăn, chúng ta có thể bỏ các lịch trình chính trị của chúng ta qua một bên, và nghĩ về sự tốt đẹp cho cộng đồng, và bằng cách gì chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau, vì đây là xứ sở thứ hai của chúng ta, làm thế nào để chúng ta có thể làm cho mỗi người làm cho nơi tốt đẹp hơn để sinh sống. Vì rằng khi chúng ta xa lạ (chết), chúng ta vẫn còn con cháu của chúng ta và con cháu của con cháu chúng ta thay thế. Vì vậy một lần nữa, tôi muốn xin quý vị, chúng ta hãy bỏ lịch trình chính trị của chúng ta sang một bên và tìm kiếm điều tốt đẹp chung cho cả cộng đồng. Bây giờ một lần nữa, tôi muốn nhấn mạnh rằng không có

một tên được chỉ định cho vùng này. Cái tên “Vietnamese Business District,” mà tôi nói bằng tiếng Việt là, Khu Thương Mãi cho Người Việt, là tôi chuyển dịch trực tiếp từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Và đó là một sự chuyển dịch trực tiếp. Như thế là không có tên. Tối nay chúng ta nghe rất nhiều về tên Little Saigon. Và tên đó cũng tốt, chúng ta không phản đối tên đó, chưa ai chống lại tên đó, tôi không hẳn đối tên đó. Nhưng quý vị cần phải biết thủ tục sẽ xảy ra sau buổi hội thảo hôm nay. Đúng không? Khi chúng ta đề nghị một khu thương mại tại đây, trong thành phố San Jose, chúng ta có một tiến trình chúng ta phải đi qua những người đang làm thương mại trên đường Story Road ngay giờ phút này, các kẻ buôn bán, và những cư dân sống trong vòng một ngàn bộ (300 mét) từ vùng này, ý kiến của họ sẽ có ảnh hưởng lớn nhất đối với tên sẽ là thế nào.

**BÂY GIỜ, NẾU NGAY NHƯ TẤT CẢ QUÍ VỊ, CHÚNG TA HÃY NÓI MỘT TRĂM PHẦN TRĂM TẤT CẢ QUÍ VỊ KỂ CẢ CHÍNH TÔI, THÍCH CÁI TÊN LITTLE SAIGON. ĐÚNG KHÔNG? NHƯNG VÌ CHÚNG TA KHÔNG Ở ĐÓ, CHÚNG TA Ở XA CÁCH 3 HAY 4 DẶM, Ý KIẾN CỦA CHÚNG TA SẼ KHÔNG TẠO NÊN MỘT SỰ KHÁC BIỆT BAO NHIÊU.**

Tôi muốn rất thành thật với quý vị để quý vị khỏi ngạc nhiên khi thấy tiến trình sẽ xảy ra như thế nào, và kết quả sẽ ra sao. Do đó, trong hai tháng tới, công việc chúng tôi sẽ thực hiện là chúng tôi sẽ tham khảo ý kiến trong vùng một lần nữa, chuyển ra các tên đã được đề nghị hôm nay, và trong các tuần lễ sắp tới, chúng tôi sẽ thu thập ý kiến của các cơ sở thương mại trên đường Story để biết là những tên gì. Giả sử chúng tôi có được 4 cái tên Vietnamese Business District (Khu thương mại Việt Nam), Vietnamese American Business District (Khu thương mại của người Mỹ gốc Việt), Little Saigon, Saigon Town. Lúc đó chúng tôi sẽ lấy 4 tên này và chuyển ra cho các người buôn bán mà dự án sẽ ảnh hưởng họ. **CÓ NGHĨA RẰNG NHỮNG NGƯỜI BUÔN BÁN VÀ NHỮNG NGƯỜI ĐANG SỐNG QUANH VÙNG SẼ ĐƯỢC THAM GIA BẦU CHỌN.** Vì rằng sau rốt, chúng ta đang sống trong một xã hội dân chủ. Mọi người đều có tiếng nói, chúng ta có tự do ngôn luận, đó là lý do tại sao chúng ta đến Hoa Kỳ. là để có được quyền tự do ngôn luận đó. **VÌ VẬY MÀ CÁC NGƯỜI NÀY SẼ CHO CHÚNG TA CÁI**

**TÊN.Kẻ nào có nhiều phiếu bầu nhất, đó là (tên) được hội đồng thành phố cứu xét.**Đó là phương cách công bằng nhất mà chúng tôi dựa vào để đạt tới giải pháp.

Do đó mà tôi chỉ muốn rất, rất là thành thật với quý vị, và đây có thể là cơ hội duy nhất mà tôi có để giải thích với quý vị tiến trình sẽ xảy ra như thế nào. Tuy vậy một lần nữa nếu quý vị nào có thắc mắc, xin gọi văn phòng tôi, mời quý vị cứ tự nhiên gọi cho bất cứ nhân viên nào của văn phòng tôi có mặt hôm nay, và chúng tôi sẽ tiếp tục tiếp xúc với cộng đồng như thể hôm nay.Vì vậy một lần nữa tôi cảm ơn quý vị đã đến đêm nay, và tôi hy vọng rằng quý vị có một buổi tối thật tốt đẹp.Cảm ơn thật nhiều.

Khi nghị viên Madison Nguyễn vừa chấm dứt phần phát biểu thì đã có trên 100 cử tri người Việt ngồi, đứng chật đầy hết trong phòng họp, mà trong đó có nhiều người đã từng ủng hộ bỏ phiếu cho cô trước đây đã đồng loạt phản đối, hô to “đả đảo Madison Nguyễn” nhiều lần. Một số người, trong đó có ông Lê Hữu Phú, Lê Văn Ý, Nguyễn Ruộng, Nguyễn Ngọc Tiên đã cật vấn nghị viên Madison Nguyễn: **“Cô là người phản bội cộng đồng”**.

Được biết, trong phiên họp hỏi ý kiến cử tri về Khu Thương Mãi Việt Nam do Hội Đồng Thành Phố San Jose triệu tập mà nghị viên Madison Nguyễn đã đề ra là đoạn đường Story dài 1 dặm từ Freeway 101 đến đường Senter, nghĩa là nằm trong khu vực thương mại Grand Century và Việt Nam Town đang xây cất do ông Tăng Thành Lập (Triều Thành) làm chủ. Trong thành phần đại diện cho thành phố San Jose gồm có: nghị viên Madison Nguyễn, ông Abi Maghamfar, giám đốc điều hành và đậu xe; ông Ed Shikada, phó quản lý thành phố và ông Richard Keit, giám đốc Phát Triển Thương Mãi.

Trong phần phát biểu dành cho cử tọa ngoại trừ ông Hoàng Thế Dân đề nghị đổi tên Khu Thương Mãi Việt Nam thành Khu Thương Mãi Người Mỹ Gốc Việt, Còn lại hầu hết các ông Đỗ Hùng, Lý Tổng, Thomas Nguyễn, Đỗ Doãn Lương, cô Lê Mỹ Phương, ông Minh Dương, ông Lê Hữu Phú, ông Võ Tư Đản đều muốn đặt tên Khu Thương Mãi Việt Nam là Little Sài Gòn.

Lý do về việc không chấp nhận đặt tên Khu Thương Mãi Việt Nam vì tánh cách mập

mờ là của CSVN hay của cộng đồng VN? Họ đòi đổi thành Little Sài Gòn được các cử tri VN đưa ra gồm các lý do đã được hơn 2000 người ký vào Thỉnh Nguyện Thư gửi Hội Đồng Thành Phố San Jose và được nêu ra một lần nữa trong phiên họp như sau:

- Xét rằng Sài Gòn đã từng là thủ đô của Nam Việt Nam nơi mà những người Mỹ gốc Việt đang cư trú tại San Jose đã từng sinh sống và rời bỏ tất cả để trốn chạy khi bị cộng sản VN xâm chiếm sau ngày 30-4-1975.

- Xét rằng tên Little Saigon hầu như luôn đi đôi với việc vinh danh và công nhận lá cờ truyền thống Việt Nam nền vàng ba sọc đỏ tại các nơi trên Hoa Kỳ.

- Xét rằng tên Saigon luôn gắn liền với người dân Việt Nam, nhưng sau khi thống trị cả nước, Cộng Sản Việt Nam và thay đổi tên thành phố Saigon ra thành phố Hồ Chí Minh, một cái tên mà mọi người Việt đều coi là một sự lảng nhục, đặc biệt là đối với những người Việt hải ngoại vì tên Saigon là một tên có giá trị truyền thống và lịch sử.

- Xét rằng chữ Việt Nam trong tên “Khu thương mãi Việt Nam” không phân biệt được giữa Việt Nam Cộng Hòa hay Cộng Sản Việt Nam và không biểu lộ được chính xác nguồn gốc của những người gốc Việt tại San Jose, họ đã di dân hàng loạt từ Việt Nam Cộng Hòa sau 1975.

- Xét rằng thành phố San Jose, là thành phố hiện nay có đông đảo người Mỹ gốc Việt cư ngụ nhất, đã chính thức công nhận lá cờ truyền thống của miền Nam Việt Nam và nên công nhận tên “Little Saigon” như các thành phố khác đã làm tại Hoa Kỳ.

Vì vậy, chúng tôi ký tên dưới đây trân trọng thỉnh nguyện Thị Trưởng Chuck Reed, Nghị Viên Madison Nguyễn và hội đồng thành phố San Jose công nhận tên “Little Saigon” thay vì “Vietnamese Business District”, cho khu vực của đường Story giữa xa lộ 101 và các đường Senter/Keyes là nơi tập trung nhiều cơ sở thương mại của người Việt nhất tại San Jose.

Chính vì những lời phát biểu của nghị viên Madison Nguyễn bất chấp ý kiến của cử tri hiện diện và trên 2000 người ký tên vào Thỉnh Nguyện Thư đã làm cho hầu hết cử tri hiện diện trong phòng họp phản nộ. Bởi vì những lý lẽ mà nghị viên Madison Nguyễn đưa ra chỉ nhằm:

- Phục vụ cho quyền lợi của ông Tăng Thành Lập (Triều Thành), người đã từng ủng hộ tài chánh cho cô rất nhiều trong cuộc vận động tranh cử chức nghị viên cho Madison Nguyễn. Tên Khu Thương Mãi Việt Nam (Vietnam Business District) rất trùng hợp với khu thương mãi tên Việt Nam Town do ông Tăng Lập làm chủ. Điều này để quảng cho khu thương mãi của ông ta. Trong khi đó, khu thương mãi trong khu vực 7 không được nghị viên Madison Nguyễn nhắc nhở đến.

- Việc đặt tên Viet Nam Business District do nghị viên Madison Nguyễn đưa ra đã không hề có sự tham khảo với đồng hương cử tri người Việt trước đây mà chỉ được triệu tập phiên họp này sau khi được Hội Đồng Thành Phố thông qua vào ngày 5-6-2007.

- Căn cứ vào luật pháp của thành phố, tiểu bang cũng như liên bang Hoa Kỳ, thì những chủ cơ sở thương mãi không có quyền bỏ phiếu quyết định cho việc đặt tên cho những nơi công cộng như tên khu Thương Mãi, tên đường v.v. Họ chỉ có quyền đặt tên cho cơ sở kinh doanh, tên cửa tiệm của họ mà thôi. Vì lẽ đặt tên Khu Thương Mãi, tên đường phải dùng đến tiền của người dân đóng thuế, bởi thế mà người dân hay Hội Đồng Thành Phố mới có quyền quyết định. Vì vậy, lập luận của Nghị viên Madison Nguyễn bảo rằng cho dù 100 % các cử tri hiện diện đòi tên Khu Thương Mãi Little Saigon không có hiệu lực là một lập luận hồ đồ.

- Thêm vào đó, theo tờ báo Saigon USA, trong số báo ra ngày 13-7-2007 đã loan tải: Dự án đặt tên "VietNam Business District" vừa mới thông qua chưa kịp ráo mực, thì đảng CSVN đã loan báo trên trang nhà chính thức của họ. Chính vì việc này càng tạo mối nghi ngờ đến cho cộng đồng Việt Nam là có bàn tay của CSVN nhúng vào. Vì chủ trương của nghị quyết 36 của CSVN đưa ra là nhằm kiểm soát người Việt tại hải ngoại và tìm cách xóa đi những hình ảnh, tên gọi của các thành phố, các tên đường quen thuộc của VNCH trước năm 1975. Sau phiên họp này, một số cử tri người Việt đã từng ủng hộ nồng nhiệt cho nghị viên Madison Nguyễn với mong muốn để có người Việt Nam được vào Hội Đồng Thành Phố San Jose nhằm phục vụ cho quyền lợi cho cộng đồng, hỗ trợ cuộc đấu tranh cho sự tự do, dân chủ tại quê nhà, nay đã hoàn toàn vỡ mộng. Buổi họp đã được chấm dứt vào 7 giờ 15 tới

tức sớm hơn 15 phút dự trù. Và nghị viên Madison Nguyễn đã phải chật vật nhờ cảnh sát hộ tống để thoát ra khỏi đám đông cử tri người Việt rất phẫn nộ vì những lời phát biểu của cô.

### **PHIÊN HỌP KHOẢNG ĐẠI CỘNG ĐỒNG NGÀY 23-9- 2007 TẠI TRƯỜNG YERBA BUENA:**

Tiếp theo để vận động cho tên Little Saigon, một buổi họp khoáng đại cộng đồng do Ủy Ban Vận Động Chọn Tên Little Saigon tổ chức đã diễn ra tại hội trường của trường trung học Yerba Buena, San Jose vào 2 giờ 30 ngày 23-9-2007 thu hút trên 300 quan khách.

Trong thành phần quan khách tham dự, chúng tôi nhận thấy có Ban Đại Diện CĐVN/BC, các hội đoàn, Giám sát viên Pete McHugh, thị trưởng Milpitas Jose Esteves, phó thị trưởng Milpitas Robert Livengood, nghị viên Kansen Chu, hiền tài Nguyễn Thanh Liêm, ông Nguyễn Tái Đàm, ông Phạm Hữu Sơn, Ls Nguyễn Thu Hương, bà Lê Thị Cẩm Vân, cụ Lê Hữu Dẫn, ông Lê Hữu Phú, cụ Phạm Văn Tường, ông Nguyễn Ruộng, cụ Võ Tư Dẫn, cụ Trường Giang cùng đại diện của báo San Jose Mercury, đài truyền hình Mỹ băng tần 11, các báo Thăng Mõ San Francisco, Saigon Nhỏ, Saigon USA, Ý Dân, Đời Mới, VTimes, Việt Báo, Việt Nam nhật báo, đài truyền hình SBTN, Tiếng Dân, Nhà, Cali Today cùng nhiều đồng hương.

Sau nghi thức khai mạc, cô Lê Mỹ Phương đại diện cho Ủy Ban VĐCT "Little Saigon" đã nhắc lại sự việc vào ngày 5-6-2007 Hội Đồng TP San Jose đã thông qua đề án của nghị viên Madison Nguyễn mà cô không hề hỏi ý kiến của cộng đồng VN để đặt tên là Khu Thương Mãi VN (Vietnam Business District) 1 đoạn đường Story Road kéo dài 1 miles từ freeway 101 đến đường Senter. Sự việc này cộng đồng VN không hay biết, thế nhưng sau đó 2 ngày, trên website của CSVN đã loan tin và ca ngợi sự thành công này.

Ngày 15-8-2007 trong phiên họp hỏi ý kiến của cử tri do Thành Phố San Jose tổ chức tại thư viện Tully, trên 100 đồng hương đứng chật cả phòng họp đồng loạt yêu cầu chọn tên Little Saigon cùng với một danh sách trên 2000 người đã ký tên vào bản thỉnh nguyện thư gửi cho Hội Đồng Thành Phố San Jose.

Ngày 28-8-2007 vì mục đích tranh đấu đặt tên Little Saigon vì thế mà Ủy Ban Vận Động Chọn Tên "Little Saigon" đã ra đời.



Ông Nguyễn Minh Huy, trưởng ban Vận Động Chọn Tên Little Sài Gòn cho rằng sau khi CS Bắc Việt chiếm miền Nam VN vào ngày 30-4-1975, thì đến ngày 2-7-1976, CSBV đã cho xoá tên thủ đô Sài Gòn để thay vào đó tên thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng trên 32 năm qua, tên Sài Gòn thân yêu vẫn sống trong lòng người dân Việt.Theo ông Huy thì việc đặt tên cho khu thương mại VN tại San Jose có tầm quan trọng đối với cộng đồng người Việt không những bây giờ mà cho các thế hệ sau.Tên Sài Gòn chính là biểu tượng của người Việt yêu chuộng sự tự do.

Sau đó, ông Nguyễn Ngọc Tiên, chủ tịch Ban Đại Diện CĐVN/BC cho rằng tên Sài Gòn là căn cước của người Việt tỵ nạn Cộng sản. Trước sự việc có một số người cho rằng việc đặt tên Little Sài Gòn cho San Jose là bất chước các nơi khác mà nên chọn là New Sài Gòn, theo ông Tiên thì chính tên Little Sài Gòn sẽ nói lên sự đoàn kết, sự đồng nhất của cộng đồng người Việt ở hải ngoại.

Giám sát viên Pete Mc Hugh cho rằng dù ông không là người Việt nhưng ông ủng hộ việc đặt tên Little Sài Gòn. Ông đã ký tên vào Bản Thỉnh Nguyện Thư, dán sticker trên xe vì ông yêu mến thành phố Sài Gòn.Ông cho rằng không thể lấy tên Khu Thương Mãi VN, vì Việt Nam bao gồm cả những người đã đánh chúng ta, những người đã từng xóa tên Sài Gòn.Tôi sẽ dự và cho ý kiến trong phiên họp của Hội Đồng Thành Phố San Jose.

Thị trưởng Jose Esteves và phó thị trưởng Robert Livengood Thị trưởng và phó thị trưởng Milpitas là các ông Jose Esteves và Robert Livengood đã lên tiếng ủng hộ cho việc đặt tên Little Sài Gòn.**Riêng ông Robert Livengood cho rằng nhà cầm quyền CSVN có thể xoá tên Sài Gòn trên bản đồ, nhưng không thể xoá tên Sài Gòn trong lòng của hàng triệu người Việt tỵ nạn Cộng Sản.**

Nghị viện Kansan Chu cho biết ông đến đây để lắng nghe ý kiến của mọi người và trình lại Hội Đồng Thành Phố San Jose.Ông cho biết theo sự thăm dò thì tại đơn vị 4 thì có đến 65% người Việt đồng ý tên Little Sài Gòn.

Luật sư Nguyễn Tâm đã đưa ra sự việc vào ngày 5-6-2007, Hội Đồng Thành Phố San Jose đã chấp thuận đề án của nghị viên Madison Nguyễn chọn tên Khu Thương Mãi VN.Đến ngày 7-6-2007, Việt Cộng đã ca ngợi sự thành công này.Điều này, khiến cộng đồng

người Việt nghi ngờ về mưu đồ của nghị viên Madison Nguyễn.Ông kêu gọi nghị viên Madison Nguyễn phải lắng nghe tiếng nói của cử tri.

Bà Lê Thị Cẩm Vân, ứng cử viên nghị viên đơn vị 8, dịp này cũng cho rằng chỉ có một Sài Gòn, không thể có Sài Gòn cũ và Sài Gòn mới. Tên Little Sài Gòn hàm ý một Sài Gòn thu nhỏ.Việc có nhiều Little Sài Gòn ở các nơi nói lên sự đồng nhất của cộng đồng người Việt.

Ông Minh Dương, ứng cử viên nghị viên đơn vị 8 cho biết theo sự thăm dò từ nhiều giới đồng hương thì đa số đều chọn tên Little Sài Gòn.

Cụ Võ Tư Đản đã yêu cầu các nghị viên, những người trước đây trong lúc tranh cử đã từng cầm cờ Vàng Ba Sọc Đỏ thì nay hãy quyết định chọn tên Little Sài Gòn.

Ông Nguyễn Diên nói các nghị viên hãy tôn trọng kiến của đa số cử tri mà chọn tên Little Sài Gòn.Nếu quý vị chọn tên New Saigon tức là đã tiêu diệt tên Sài Gòn cũ.Theo ông, đối với cộng đồng người Việt chỉ có một Sài Gòn.

Ông Phạm Hữu Sơn, cựu chủ tịch CĐVN/BC cho rằng ý kiến của một xướng ngôn viên của một đài phát thanh (ý nói đến ông Nguyễn Khôi - đài phát thanh Quê Hương) khi phỏng vấn nghị viên Madison Nguyễn cho rằng việc đặt tên Khu Thương Mãi VN cũng như việc đặt tên Ban Đại Diện CĐVN (BC là một sự hợp lý thôi.Nhưng ông Sơn minh xác rằng, sự nhận định này là hoàn toàn sai.Theo ông thì Ban Đại Diện VN/BC chỉ đại diện cho cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng Sản mà thôi. Ông Sơn thêm rằng, cộng đồng người Việt đã có quốc kỳ,quốc ca thì việc có cùng tên Little Sài Gòn tại nhiều nơi là cùng chung một thủ đô vậy.

Ông Nguyễn Thành Đạt, cho biết 32 năm qua,ông chưa về VN khi còn chế độ CS. Theo ông chỉ có một Sài Gòn.Nếu có New Sài Gòn thì là của bọn CSVN. Ngoài ra,theo tiếng Mỹ chữ Little Sài Gòn bao hàm một tình yêu thương nồng nàn về thủ đô Sài Gòn.

Một cư dân tại New York nhân chuyến thăm con cái tại San Jose cho biết tên Little Sài Gòn nói lên tình tự dân tộc, biểu lộ đặc tính chính trị của người Việt tỵ nạn cộng sản và nói lên sự đồng nhất, đoàn kết của khối người Việt tại hải ngoại.

Trong bầu không khí sôi động, gần 300 cử tọa đã đôi lần đứng lên, giơ cao các băng tên Little Sài Gòn và hô to: YES ! YES! Khi ban tổ chức hỏi: LITTLE SÀI GÒN và đồng ca bài HÉ BẾN SÀI GÒN.

Nhiều người sau đấy đã đồng ý ký tên vào bản thỉnh nguyện thư xin đặt tên Little Sài Gòn gửi đến Hội Đồng Thành Phố San Jose. Buổi họp đã được chấm dứt vào 4 giờ 30 phút chiều cùng ngày.

### **PHIÊN HỌP CỦA CƠ QUAN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ VÀO NGÀY 10-10-2007 CHO BIẾT KẾT QUẢ CUỘC THĂM DÒ:**

Tối ngày 10-10-2007, Cơ Quan Phát Triển Thành Phố San Jose đã triệu tập phiên họp tại phòng hội trong công viên Senter Road có sự hiện diện của nghị viên Madison Nguyễn và trên 200 đồng hương. Theo kết quả của cuộc thăm thì Cơ quan đã phân phát ra trên một ngàn phiếu thăm dò, nhưng qua tổng số 117 phiếu hỏi âm cho biết ý kiến thì có:

- 44 /117 **chiếm 37.6%** muốn Little Sài Gòn
- 16/117 chiếm 13.7% muốn Vietnamese American Business District.
- 16/117 chiếm 13.7% No name
- 15/117 chiếm 12.8% muốn Sài Gòn Town
- 12/117 chiếm 10.3% muốn Vietnamese Business District
- 8/117 chiếm 6.8% muốn New Sài Gòn Business District.
- 6/117 chiếm 5.1% muốn Sài Gòn Business District.

### **BUỔI HỌP BÁO CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ NGÀY PHỐ SAN JOSE NGÀY 15-11-2007:**

Sáng thứ năm 15-11-2007, vào 9:30 phút tại tiền đình của Tòa Thị Chánh San Jose, một cuộc họp báo có sự hiện diện của thị trưởng Chuck Reed cùng các nghị viên Madison Nguyễn, Dave Cortese, Sam Liccardo và Judy Chiro đã thông báo đến giới truyền thông Mỹ Việt với sự hiện diện của hàng trăm đồng hương là Hội Đồng Thành Phố San Jose là Saigon Business District là một giải pháp dung hòa mọi ý kiến và để tránh sự chại rẻ trong cộng đồng Việt Nam.

Liên sau đó, nhiều đồng hương đã lên tiếng phản đối và đòi đặt tên Little Sài Gòn. Nhân viên của Hội Đồng Thành Phố San Jose đã cho tắt hệ thống âm thanh khi

nhiều đồng hương VN phát biểu làm cho mọi người càng thêm phẫn nộ.

Sau phần họp báo ngắn ngủi, mà giới truyền thông Việt Mỹ không được dịp đặt câu hỏi đến các nghị viên thì thị trưởng Chuck Reed và nghị viên Madison Nguyễn đã bỏ vào bên trong Tòa Thị Chính dưới sự bảo vệ của nhân viên an ninh.

### **PHIÊN HỌP BIỂU QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ 20-11-2007**

Quyết định của Hội Đồng Nghị Viên Thành Phố San Jose với tỷ lệ 8/3 bác bỏ tên Little Sài Gòn do hàng ngàn đồng hương Việt Nam yêu cầu và chọn tên "Sài Gòn Business District" cho khu thương mại VN nằm trên đoạn đường Story Road dài 1 dặm do ý kiến của nghị viên Madison Nguyễn đề ra vào 11 giờ tối ngày thứ ba 20-11-2007 vừa qua đã gây bất mãn cho hàng ngàn đồng hương Việt Nam hiện diện.

Phiên họp đã diễn ra một cách sôi nổi ngày từ 6 giờ tối. Gần 1500 đồng hương Việt Nam tay cầm quốc kỳ Mỹ-Việt cùng rất nhiều biểu ngữ đòi tên Little Sài Gòn chiếm trọn 300 ghế ngồi trong hội trường trên lầu và cả ngàn người tràn ra cầu thang và phòng dưới lầu.

Sau lời mở đầu của thị trưởng Chuck Reed cho biết lý do của buổi họp là phân phát biểu ý kiến dành cho cử tọa. Có đến 200 người đã lên phát biểu mà trong đó ý kiến ủng hộ cho tên Little Sài Gòn đã chiếm đến 95%.

Mở đầu giám sát viên của quận hạt Santa Clara là ông Pete Mc Hugh đã cho rằng tên Little Sài Gòn là biểu tượng của văn hóa, sự tự do và sự thành công về kinh tế của cộng đồng VN tại San Jose. Ông cho rằng các tên Sài Gòn Business District hay New Saigon là không thích hợp bằng tên Little Sài Gòn thân thương mà cộng đồng Vn đã có tại nhiều nơi.

Tiếp theo là giám sát viên Janet Nguyễn, nghị viên Andy Quách cũng đã yêu cầu Hội Đồng Thành Phố San Jose nên chọn tên Little Sài Gòn. Vì tên Little Sài Gòn đã có tại Nam Cali, San Francisco, Houston, và Seattle.

Sau đó, chúng tôi nhận thấy có giáo sư Nguyễn Xuân Vinh, hiện tại Nguyễn Thanh Liêm, luật sư Đỗ Văn Quang Minh, phi công Lý Tổng cùng các ông Đỗ Hùng, Nguyễn Minh Huy, Thomas Nguyễn, Nguyễn Ruộng, Huỳnh Hớn, Lê Văn Ý, Nguyễn Ngọc Tiên, Phạm Hữu Sơn, Phan Văn Nghiệp, Nguyễn Phú, Nguyễn

Thuận cùng các bà Amy Dương, Héléen Nguyễn cùng nhiều bạn trẻ và các cụ ông, cụ bà v.v..

Gs Nguyễn Xuân Vinh, đại diện Tập Thể Chiến Sĩ cũng như phi công Lý Tổng đã lên tiếng đòi hỏi tên Little Sài Gòn.

Ông Phạm Hữu Sơn, nguyên chủ tịch Ban Đại Diện Cộng Đồng Bắc Cali. đã hỏi cử tọa, qui đồng hương muốn gì: Mọi người đã đứng lên giơ cao bảng Little Sài Gòn đồng thanh hô to Little Sài Gòn.

Bà Lê Nguyễn Hạnh Giao cho biết San Jose được phồn thịnh một phần cũng nhờ vào sự đóng góp của cộng đồng VN. Chúng tôi muốn tên Little Sài Gòn và bà chỉ vào mặt nghị viên Madison Nguyễn mà nói: “Madison Nguyễn nên nhớ không phải là Little Hồ Chí Minh”.

Ông Nguyễn Phú từ San Francisco cho biết tại San Francisco đã có tên Little Sài Gòn thì không có gì San Jose lại dị ứng với tên Little Sài Gòn.

Ông Stepher Hazel, một người Mỹ da trắng trong phần phát biểu đã chỉ thẳng về các nghị viên mà nói: việc này phải dùng đến tiền đóng thuế của người dân tại sao quý vị lại làm cho họ buồn. Là nghị viên, qui vị phải lắng nghe ý kiến của người dân.

Một người khác đã lên phát biểu, hôm nay sẽ là một ngày lịch sử của Hội Đồng Thành Phố San Jose. Nó là vết nhơ hay là vinh quang tùy theo quyết định của quý vị.

Nhiều cụ bà bập bẹ tiếng Anh cũng lên phát biểu cho biết là bỏ phiếu cho Little Sài Gòn. Một số bà khác đã phát biểu Madison Nguyễn là kẻ nói láo và phản bội cộng đồng. Các bà cho rằng đã làm lẩn khi bỏ phiếu cho Madison Nguyễn trước đây.

Chỉ có ít người gồm có 2 du học sinh và một vài người Mỹ đã lên tiếng bênh vực cho ý kiến của Madison Nguyễn.

Đến phần phát biểu của các nghị viên thì Madison Nguyễn cho rằng tên Sài Gòn Business District là tên thích hợp nhất biểu lộ sự phát triển kinh tế, thương mại của cộng đồng Việt Nam.

Sau đó, các ông Chuck Reed, Dave Cortese, San Liccardo cho biết ủng hộ đề nghị của Madison Nguyễn vì cho rằng đây là một sự thỏa hiệp dung hòa mọi ý kiến. Đến đây là khoảng 10 giờ 30 tối, nhiều người bực mình đứng dậy phản đối bỏ ra về hết phân nửa hội

trường, khiến cho Hội Đồng Nghị Viên phải bỏ vào phòng kín.

Khi tái nhóm, ba nghị viên Pete Constant, Kansen Chu và Pierluigi Oliverio cho rằng Hội Đồng Thành Phố phải lắng nghe ý kiến của mọi người từ cộng đồng VN. Nhất là chúng ta phải dựa vào các cuộc thăm dò chính cơ quan thành phố San Jose, báo San Jose Mercury cùng nhiều cuộc thăm dò độc lập khác đưa ra.

Được biết trước khi biểu quyết, báo San Jose Mercury cho biết có 91% mọi người đồng ý tên Little Sài Gòn, chỉ có 5% đồng ý tên Sài Gòn Business District. Riêng bản đúc kết thăm dò ý kiến cư dân xung quanh đường Story Road do Quản Lý Công Viên Thành Phố San Jose là bà Debra Figone và ông Harry S. Mavrogenes, giám đốc điều hành đệ trình cho Hội Đồng Thành Phố cho biết trong tổng số 117 phiếu hỏi âm cho biết ý kiến thí có:

- 44/117: chiếm 37.6% muốn tên Little Sài Gòn

- 16/117: chiếm 13.7% muốn tên Vietnamese American Business District.

- 15/117: chiếm 12.8% muốn Saigon Town

- 12/117 chiếm 10.3% muốn Vietnamese Business District

- 8/117: chiếm 6.8% muốn New Saigon Business District

- 6/117: chiếm 5.1% muốn Saigon Business District.

Tuy nhiên, bất chấp kết quả của mọi cuộc thăm dò cùng ý kiến của cử tọa bà bắt chấp lời hứa hẹn của nghị viên Madison Nguyễn trước đây là phần ý kiến là cư dân quanh khu vực sẽ quyết định tên cho khu vực thương mại.

Quyết định bác bỏ tên Little Sài Gòn của thị trưởng Chuck Reed và 7 nghị viên khác là Madison Nguyễn, Dave Cortese, Sam Ricardo, Nora Campos, Judy Chirco, Forest Williams và Nancy Pyle để chọn tên Saigon Business District được xem là một quyết định phản dân chủ và làm thất vọng mọi người.

Trong bức thư của luật sư Đỗ Văn Quang Minh gửi cho thị trưởng Chuck Reed và các nghị viên, ông cho rằng tên Little Saigon mang theo sự thu hút mạnh mẽ về kinh doanh, tầm quan trọng lịch sử, tình thân cộng đồng và nét đẹp văn hoá tại nhiều thành phố tại tiểu bang California cũng như trên khắp toàn

cầu. Không có lý lẽ nào mà thành phố San Jose không đặt tên Little Saigon một cách chính thức và hợp thức hóa cho khu phố trên đường Story Road. Trong cộng đồng có sự tin tưởng khá phổ biến là sau hậu trường đã có những thỏa thuận riêng để kiến nghị của Madison Nguyễn được thông qua, nghĩa là có sự dàn xếp đối chất. Nếu thật sự là trường hợp như vậy, thì quả thật nền dân chủ đã bị chà đạp và xâm phạm.

Được biết, sau quyết định của Hội Đồng Thành Phố San Jose, anh Đỗ Hùng cho biết Ủy Ban Vận Động Cho Tên Little Saigon sẽ thu thập chữ ký để tiến hành xin bãi nhiệm nghị viên Madison Nguyễn.

Buổi họp của Hội Đồng Thành Phố San Jose đã kết thúc vào 11 giờ 30 tối cùng ngày.

Hiện hệ thống truyền hình SBTN trung ương do ông Thanh Toàn đã lên San Jose để làm phóng sự tìm hiểu sự thật về việc đặt tên cho Khu Thương Mại này, sau khi nhiều khán giả đã than phiền đại diện cho hệ thống truyền hình SBTN tại Bắc Cali. là ông Nguyễn Khôi đã không tường trình đầy đủ tin tức về những đấu tranh của cộng đồng VN tại Bắc Cali.

### **PHIÊN HỌP KHOÁNG ĐẠI CỘNG ĐỒNG NGÀY 9-12-2007:**

Khoảng 2000 đồng hương đã đến tham dự buổi họp khoáng đại cộng đồng do Ban Đại Diện Cộng Đồng VN Bắc Cali. tổ chức tại hội trường của GI Forum, San Jose vào 2 giờ trưa ngày 9-12-2007 vừa qua.

Trong thành phần quan khách hiện diện chúng tôi nhận thấy có giáo sư Nguyễn Văn Canh, hiền tài Nguyễn Thanh Liêm, luật sư Dale Warner, nghị viên Kansan Chu, luật sư Đỗ Văn Quang Minh, luật sư Hoàng Cơ Long, luật sư Đỗ Doãn Quế, Luật sư Nguyễn Thu Hương, Luật sư Ngô Văn Quang, ông Nguyễn Ngọc Linh, cựu trung tá Đoàn Thị, phi công Lý Tổng, các ứng cử viên nghị viên khu vực 8 là Minh Dương, Lê Thị Cẩm Vân, tiến sĩ Phạm Kim Long, ông Nguyễn Phú, ông Lương Văn Ngộ cùng nhiều cựu quân nhân, cảnh sát QG, quân dân cán chính VNCH, đại diện các hội đoàn, các vị cao niên, các thanh niên, đồng hương và giới truyền thông.

Sau nghi thức khai mạc, để điều khiển buổi họp một ban chủ tọa gồm các ông Nguyễn Ngọc Tiên, bác sĩ Nguyễn Trọng Nhi Thư Ký Đoàn gồm có ông Thomas Nguyễn và Lý Tuấn. Các Thuyết Trình Viên gồm có ông

Nguyễn Minh Huy và cô Lê Mỹ Phương đã được thành lập.

Mở đầu, ông Nguyễn Ngọc Tiên, chủ tịch Ban Đại Diện CĐVN/BC đã cho biết sau quyết định phản dân chủ của Hội Đồng Thành Phố vào ngày 20-11-2007, ông đã nhận được nhiều ý kiến của đồng hương nay nhân dịp này ông xin nhận và đúc kết ý kiến của đồng hương đưa ra.

Sau đó, anh Nguyễn Minh Huy, trưởng ban Vận Động Cho Tên Little Saigon đã tường trình mọi diễn tiến của công cuộc vận động của Ủy Ban trong suốt 6 tháng qua có thể nói là một ngày ô nhục và đau buồn nhất đối với nền dân chủ tại San Jose. Với quyết định của Hội Đồng Thành Phố San Jose với tỷ lệ 8/3 chọn tên Saigon Business District do đề nghị của nghị viên Madison Nguyễn và bác bỏ tên Little Saigon một biểu tượng của người tỵ nạn VN, bất chấp nguyện vọng của tuyệt đa số người Việt tại San Jose. Anh cho biết lý do mà nghị viên Madison Nguyễn đưa ra để dung hòa mọi ý kiến là một sự nguy hiểm và một sự dung hòa đối trá.

Cô Lê Mỹ Phương, một thành viên trong ban Vận Động Chọn Tên Saigon sau đó đã đưa ra những bằng chứng về hành động ngăn chặn nghị quyết cờ vàng của Madison Nguyễn, khi cô này là ủy viên giáo dục học khu Franklin Mc Kinley bằng email gửi cho nghị viên Dave Cortese vào ngày 16-5-2005. Cùng những việc mờ ám thiếu quang minh chính đại không thông báo cho cộng đồng biết rõ các việc xin 2 triệu 8 xây Trung Tâm Cộng Đồng và gần đây nhất là việc đặt tên cho Khu Thương Mại tại San Jose. Sau cùng, cô Mỹ Phương cũng lên án hành động miệt thị đồng hương của Madison Nguyễn khi cô ta cho rằng những người đi biểu tình đòi tên Little Saigon là những người không công rồi nghề.

Vị khách phát biểu đầu tiên là giáo sư Nguyễn Văn Canh với một giọng hùng hồn đã cho rằng CSVN đã ra sức gây rắc rối nhằm thao túng cộng đồng Việt Nam. Theo giáo sư Canh thì từ việc tìm cách ngăn trở nghị quyết Cờ Vàng, qua việc trao đổi sinh viên của đại học Evergreen, đến việc đưa người vào Hội Đồng Thành Phố với sự hỗ trợ của một số người tỵ nạn để thống trị cộng đồng VN. Ông đề nghị dồn nỗ lực vào việc biểu tình thật lớn cho biết rằng Hội Đồng phản đối hành động phản dân chủ và đã cho rằng quyết định



của Hội Đồng Thành Phố San Jose bỏ tên Little Saigon đứng đầu bảng mà lại chọn tên Saigon Business District đứng chót bảng hoàn toàn đi ngược lại nguyên tắc dân chủ là: chính phủ của dân, do dân và vì dân.

Bà Trần Khanh cho rằng chúng ta cần phải đòi hỏi nền dân chủ phải được thực thi tại San Jose.

Hiền tài Nguyễn Thanh Liêm dịp này cho biết trước đây Madison Nguyễn đã có 2 tháng đi về VN nói là dạy dân chủ cho CS mà không hề bị bắt. Do đó, chúng ta cần đánh dấu hỏi, Madison Nguyễn về dạy dân chủ cái gì?. Chúng ta cần đánh dấu hỏi, Madison Nguyễn đã chống lại nghị quyết cờ vàng ba sọc đỏ mà trước đây và hiện nay đài phát thanh Quê Hương vẫn ra sức yểm trợ vận động mạnh mẽ cho Madison Nguyễn. Do đó, chúng ta cần phải xét lại hành động của đài phát thanh Quê Hương có cái tội rất lớn trong việc vận động cho Madison Nguyễn đắc cử nghị viên.

Ông Tony Đinh, dịp này đã minh định Hội Tây Sơn Bình Định yểm trợ tên Little Saigon. Ông cho rằng nghị viên Madison Nguyễn cho rằng ông và hội Tây Sơn Bình Định yểm trợ tên Saigon New là một điều hoàn toàn sai trái.

Luật sư Đỗ Doãn Quế, cho rằng đã có một bàn tay bí mật đứng đằng sau Madison Nguyễn. Theo ông thì CSVN rất hận vì tấm hình của Linh Mục Lý bị công an bịt miệng nên ngày nay, chúng muốn trả thù bằng cách cho mọi người biết tại San Jose cũng không có dân chủ.

Bà Lê Thị Cẩm Vân, cho rằng là nghị viên cần phải làm theo nguyện vọng của dân chúng.

Tiến sĩ Phạm Kim Long, đến từ Nam California đã tường trình thủ tục bãi miễn một nghị viên, Ông cho biết cần phải qua 3 giai đoạn:

-Đơn khiếu nại: Cần từ 10 đến 25 cử tri trong khu vực khiếu nại về hành động vi phạm của nghị viên.

- Đăng báo: đăng 2 lần để thông báo mọi người

- Chung cuộc: để các kiểm tra viên kiểm chứng.

Ông Long cho rằng theo nội qui của hội đồng thánh phố San Jose thì chỉ cần 12% số cử tri đi bầu của khu vực 7 d0e63 bãi miễn

Madison Nguyễn. Sau khi thành công thì các cử tri có quyền đề cử người thay thế.

Sau đó, nghị viên Kasen Chu, người đã bỏ phiếu yểm trợ cho tên Little Sài Gòn cho biết ông đến đây để lắng nghe nguyện vọng mọi người hầu có thể phục vụ tốt đẹp hơn.

Ông Phan Văn Nghiệp kêu gọi mọi người cần phải đứng đầu với nghị quyết 36 của CSVN nhằm kiểm soát cộng đồng VN.

Nhà báo Huỳnh Lương Thiện cho rằng mọi người cần góp sức và tài lực cho các bạn trẻ trong Ủy Ban bầu công cuộc Recall Madison Nguyễn mau đi đến thành công. Ông cũng lên án hanh vi miệt thị cộng đồng VN của thị trường Chuck Reed khi tuyên bố rằng hàng ngàn người đòi hỏi tên Little Saigon là một bọn thiếu số to mồm. Ông cho biết khi Hội Đồng Thành Phố bỏ tên Little Saigon với 91% được mọi người tán đồng mà chọn tên Saigon Business District chỉ có 5% người chọn là đã có những hành động bản thủ ở đằng sau.

Ông Lương Văn Ngộ thì cho rằng Madison Nguyễn đã thi hành nghị quyết 36 của CSVN và ông đề nghị truất phế bà ta.

Luật sư Nguyễn Thu Hương đại diện cho giám sát viên Pete Mc Hugh cho biết sau khi ông dự phiên họp biểu quyết của Hội Đồng Thành Phố San Jose, ông cảm thấy buồn rầu và xin cầu chúc đến cộng đồng VN.

Ông Minh Dương, cho biết ông không nãn lòng và sẵn sàng tranh đấu cho nền dân chủ cho San Jose.

Ông Trần Văn Loan, dịp này đã lên án hành động khinh miệt của nghị viên Madison Nguyễn khi cho rằng những người đi biểu tình đòi tên Little Saigon là không công rồi nghề. Dịp này, ông thay mặt cho bà Nga Bùi, người đi làm 2, 3 công việc đưa cho Ủy Ban một tấm ngân phiếu 5000 mỹ kim để yểm trợ cgo quỹ pháp lý đấu tranh.

Tiếp đến, ông Võ Tư Đản đã kêu gọi mọi người trước đây đã làm khi bầu cho Madison Nguyễn thì nay phải ra sức recall Madison Nguyễn.

Luật sư Hoàng Cơ Long cho rằng nghị viên Madison Nguyễn ngụy biện khi cho rằng có 15 hội đoàn đã ủng hộ bà cho cái tên New Saigon, thật ra họ chỉ là cá nhân, mà hiện nay đã có 5 người rút tên ra là hiền tài Nguyễn Thanh Liêm, hòa thượng Thích Giác Lương, ông Tony Đinh, các cụ Trương Đình Sửu và Nguyễn Hữu Hãn. Ngoài ra tại San

Jose có đến 120 hội đoàn vậy còn những hội đoàn khác tức đa số đã yểm trợ cho cái tên Little Sài Gòn.

Sau đó, còn các ông Nguyễn Thuận, Nguyễn Phú, bà Minh Tâm, ông Nguyễn Mỹ Hào, Nguyễn Triệu đã lên tiếng đòi hỏi Hội Đồng Thành phố cựu xét lại quyết định việc đặt tên Saigon Business District, trước khi làm thủ tục recall Madison Nguyễn.

Sau cùng một bản quyết nghị do ông Thomas Nguyễn đại diện ban tổ chức đã đưa ra những điểm chính sau đây:

1- Đặt tên ngày thứ ba là ngày thứ ba đen và sẽ tổ chức biểu tình vào các ngày thứ ba 11, 18, 25/12 trước tòa thị chính San Jose.

2- Đòi hỏi thị trưởng và các nghị viên phải xon lợi cộng đồng VN.

3- Yêu cầu bà Madison Nguyễn từ chức.

4- Nếu bà Madison không từ chức, cộng đồng sẽ tiến hành thủ tục Recall.

Buổi họp đã diễn ra trong bầu không khí thật sôi động kéo dài đến 4 tiếng đồng hồ qua phần điều khiển chương trình của các ông Đỗ Hùng, Cao Hiền đã kết thúc vào 6 giờ chiều cùng ngày.

## **BIỂU TÌNH TRƯỚC TÒA THỊ CHÁNH SAN JOSE**

Ngày thứ ba 4-12-2007, một cuộc biểu tình tự phát đã được diễn ra trước Tòa Thị Chánh San Jose nhằm phản đối hành động phản dân chủ của Đồng Thành Phố San Jose và lên án hành động phản bội cử tri của nghị viên Madison Nguyễn.

Các cuộc biểu tình sau đó đã được diễn ra liên tục vào các ngày thứ ba do Ban Đại Diện Cộng Động VN tổ chức từ 12 giờ trưa đến 2 giờ trưa bất kể thời tiết nắng mưa và lạnh lẽo của mùa đông.

Con số người biểu tình cũng đã tăng dần từ 100 đến 300 và lên đến 500 người vào ngày đầu năm dương lịch 1-1-2008.

Bất kể ngày lễ đầu năm dương lịch đã có gần 200 đồng hương đã hiện diện vào lúc 12 giờ trưa để tham dự cuộc biểu tình lần thứ 5 trước Tòa Thị Chánh San Jose vào ngày thứ ba 1-1-2008 vừa qua. Tiếp đến, vào 1 giờ trưa, một đoàn người đồng đảo sau khi tham dự lễ thượng kỳ quốc kỳ VNCH tại Sunnyvale đã kéo đến nâng con số người tham dự lên gần 500 người.

Trong thành phần các tham dự viên, chúng tôi nhận thấy có hiện tài Nguyễn Thanh Liêm, giám sát viên Pete Mc Hugh, các ông Nguyễn Ngọc Tiên, Nguyễn Tái Đàm, Phạm Hữu Sơn, Đỗ Hùng, Lý Tổng, Bryan Đỗ, Nguyễn Minh Huy, Nguyễn Thuận, Nguyễn Mộng Hùng, Ngô Văn Tiệp, , Đặng Thiên Sơn, Cao Minh, Phan Quang Nghiệp, Nguyễn Vũ Trụ, Nguyễn Ruộng, Lê Hoàng Trung, Võ Tư Dân, Võ Văn Sĩ, Nguyễn Đăng Trình, Nguyễn Đăng Trình, Nguyễn Thông, Phạm Văn Tường, Lương Văn Ngọc, Võ Đại, Lê Văn Ý, các bà Amy Dương, Lê Mỹ Phương, Nguyễn Lê Hạnh Giao, Hồng Nguyên, Minh Tâm, Nguyễn Thị Quảng Bình và đồng hương. Về truyền thông có đài truyền hình Mỹ băng tần 2, 4, 11, các báo Tàu và báo chí, truyền thanh, truyền hình Việt Nam.

Ngoài các lá quốc kỳ Hoa Kỳ và VNCH, đoàn biểu tình đã đưa ra các biểu ngữ có nội dung: San Jose needs better government, Madison ignores people's voice, We need honesty from Madison, Restore Democracy for San Jose, Dirty politics has destroyed Democracy in San Jose v.v..

Đoàn người đã đi tuần hành xung quanh tòa thị chánh, đồng thời hô to các khẩu hiệu: Recall Madison Nguyễn, Madison Nguyễn Liar.

Cựu trung tá Nguyễn Mộng Hùng, khi trả lời báo Ý Dân đã cho biết là ông rất ít khi đi tham dự các cuộc biểu tình. Nhưng thời gian gần đây, ông đã phải xuống đường để yểm trợ cho Ủy Ban Vận Động Đặt Tên Little Sài Gòn. Ông cho biết, việc làm của các bạn trẻ trong Ủy Ban là một việc làm chánh đáng. Theo ông, tên Little Sài Gòn là một cái tên đáng yêu biểu tượng cho cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng sản. Và điều quan trọng hơn cả là ông không thể chấp nhận hành động sỉ nhục cộng đồng của nghị viên Madison Nguyễn, một người trẻ chỉ đáng tuổi cháu ngoại của ông. Nghị viên Madison Nguyễn đã có thái độ trịch thượng sỉ nhục cộng đồng Việt Nam, khi cô này cho rằng những người đi biểu tình đòi tên Little Sài Gòn là những kẻ ăn không ngồi rồi. Đồng thời, ông cũng không chấp nhận lời của ông thị trưởng Chuck Reed khi trả lời báo San Jose Mercury cho rằng những người tranh đấu cho Little Sài Gòn là một nhóm thiểu số to mồm. Ông rất đồng ý với Ủy Ban là phải bãi miễn nghị viên Madison Nguyễn.

Giám sát viên Pete Mc Hugh đã lên tiếng cho rằng, ông không thấy có một lý do chính đáng nào để Hội Đồng Thành Phố phủ nhận tên Little Sài Gòn, cái tên mà đại đa số người Việt tại San Jose mong muốn. Ông cho biết ông ngưỡng mộ tinh thần tranh đấu kiên cường của cộng đồng Việt Nam. Dù ngày hôm nay là ngày lễ đầu năm dương lịch, mà đã có gần 500 người tham dự biểu tình.

Riêng phi công Lý Tổng cho biết, ông luôn cố gắng tham gia các cuộc đấu tranh chính nghĩa của đồng hương. Ông cho rằng cuộc đấu tranh đòi tên Little Sài Gòn là một cuộc đấu tranh chính nghĩa và việc bãi miễn nghị viên Madison Nguyễn sẽ đi đến thành công nếu đồng hương đoàn kết một lòng và kiên trì tranh đấu.

Ông Đỗ Hùng khi trả lời đài truyền hình Mỹ cho rằng tên Little Sài Gòn là căn cước của người Việt tỵ nạn Cộng Sản. Vì thế, tại nhiều nơi có đông đảo người Việt cư ngụ đã có tên Little Sài Gòn. Ông cho rằng việc Hội Đồng Thành Phố quyết định chọn tên Sài Gòn Business District chỉ đạt được 4 % và bác bỏ tên Little Sài Gòn được 91% mọi người chọn trong các cuộc thăm dò vào tối ngày thứ ba 20-11-2007 là một hành động phản dân chủ. Do đó, cho dù là ngày đầu năm, rớt vào ngày thứ ba nhưng đã có 500 đồng hương tham dự cuộc biểu tình. Vì ngày thứ ba 20-11-2007, ngày hội đồng thành phố San Jose quyết định chọn Sài Gòn Business District, bác bỏ tên Little Sài Gòn được cộng đồng Việt Nam gọi là ngày thứ ba đen (Black Tuesday) là để ghi nhớ ngày thứ ba đen tối, phi dân chủ của Hội Đồng Thành Phố San Jose.

Cô Lê Mỹ Phương, một thành viên tích cực của Ủy Ban đã cho báo Ý Dân biết việc bãi miễn nghị viên Madison Nguyễn đang được xúc tiến theo thủ tục pháp lý. Cô cũng cho rằng các cử tri người Việt cư ngụ trong đơn vị 7, dù trước đây không có đi bầu, vẫn có tư cách để ký tên vào danh sách bãi miễn nghị viên Madison Nguyễn. Theo cô Mỹ Phương thì con số cử tri cần thiết để có thể bãi miễn nghị viên Madison Nguyễn là trên 3000 người. Tuy nhiên, Ủy Ban cần thu thập con số nhiều hơn nữa để phòng ngừa những trường hợp có người không hợp lệ.

Sau đó, ông Đỗ Hùng cũng thông báo từ nay Ủy Ban có danh xưng mới là Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ. Phong

Trào này có sự tham dự của các sắc dân bạn và hiện nay đã mời được giám sát viên Pete Mc Hugh vào ban cố vấn.

Một người Mỹ, cư ngụ trong khu vực 7 là ông Sammy Castillo đã phát biểu là ông hưởng ứng cuộc đấu tranh chống lại việc làm phi dân chủ của Hội Đồng Thành Phố San Jose.

Được biết Ban Tổ Chức Diễn Hành Hội Xuân năm Mậu Tý 2008 sẽ thực hiện một chiếc xe hoa mang tên Little Sài Gòn và giám sát viên Pete Mc Hugh đã đồng ý ngồi trên chiếc xe hoa này. Và ban tổ chức Hội Xuân cũng sẽ mời ba nghị viên là Kansan Chu, Pete Constant và Pierluigi Oliverio là những người đã ủng hộ tên Little Sài Gòn ngồi chung trên chiếc xe hoa này.

Cuộc tranh đấu đòi thực thi dân chủ cho thành phố San Jose cũng như tiến hành việc bãi miễn nghị viên Madison Nguyễn còn nhiều khó khăn và đòi hỏi thời gian. Hiện nay số người tham dự vào cuộc đấu tranh ngày càng đông. Chính vì thế, theo như nhận định của phi công Lý Tổng thì nếu cộng đồng Việt Nam tiếp tục đoàn kết và kiên trì đấu tranh thì việc đòi hỏi chính nghĩa của cộng đồng Việt Nam tại San Jose nhất định phải thành công./.

**Ý DÂN**